

'กสทช.'เบรกค่าย'ดีแทค' เปิดบริการ5Gคลื่น700MHzภายในปีนี้

แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการ (บอร์ด) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมอนุโทรคมนาคมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ได้เสนอ กสทช. ขอใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามที่ พันเอกนที สุกดิตรัตน์ รองประธาน กสทช. ประกาศหลังจากมีการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง นำมาใช้ในกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G จะส่งผลตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

โดยทำโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ไม่สามารถรับชมได้ในบางพื้นที่ และต้องปรับจูนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Set Top Box) เริ่มที่ภาคใต้ในเดือนกันยายน 2563 และต่อมาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง เริ่มวันที่ 5 ตุลาคม 2563 จากนั้นเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง อย่างไรก็ตาม ดีแทคได้เสนอขอให้ กสทช.

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ตามพื้นที่ที่ปิดการใช้งานทีวีดิจิทัลบนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในแต่ละภาค และพร้อมที่จะชำระค่าใบอนุญาตทันทีเพื่อที่จะเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G ภายในปี 2563 เนื่องจากดีแทคยังไม่สามารถเปิดให้บริการ 5G ได้ จากการที่ไม่ได้เข้าร่วมประมูลคลื่น 5G ในการประมูลที่ผ่านมา ทำให้ดีแทคต้องเร่งขออนุญาตใช้คลื่น 700 MHz

“ที่ประชุม ได้ประชุมและถกเถียงประเด็นนี้โดย พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช.ยังไม่พิจารณาข้อเสนอดีแทค เนื่องจากการประมูลคลื่น 700 MHz เป็นคำสั่ง มาตรา 44 ที่กำหนดให้เลขาธิการ กสทช.ในขณะนั้น ที่มีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เป็นอำนาจของเลขาฯ กสทช. บอร์ดไม่เกี่ยว เพราะตัดอำนาจบอร์ดออกไปแล้ว ซึ่งสำนักงาน กสทช.จะทำหนังสือตอบกลับไปยังดีแทค ยังไม่พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ดีแทคไม่สามารถเปิดให้บริการ 5G ได้ภายในปี 2563 นี้” แหล่งข่าวระบุ

คมคิด คนเขียน

การสื่อสารนำการเมือง

ถ้า รัฐบาลจะบอกว่าไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีบริการ 5G เชิงพาณิชย์ คงต้องบอกว่าการสำเร็จครั้งนี้ “**นายฐากร ตัณฑสิทธิ์**” ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง “**เลขาธิการ กสทช.**” มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการผลักดันระบบการสื่อสารบ้านเรา ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

อดีตผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญ **คุณผลงานด้านสื่อสาร** ให้ความเห็นหลังจากที่ได้มีการเปิดให้บริการสัญญาณ 5G ในปัจจุบัน สิ่งแรกที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคือ **การใช้สัญญาณ 5G** มีประโยชน์อย่างมากต่อภาครัฐกิจ ฉะนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งานสมาร์ตโฟนด้วยความเร็วรับ-ส่งข้อมูลของประชาชนโดยตรง

ตั้งแต่ที่ กสทช. ได้ดำเนินการจัดการประมูลคลื่นความถี่ 5G เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง **ความโชคดีของประเทศไทย** ที่ได้ดำเนินการจัดการประมูลเสร็จสิ้น ก่อนที่ประเทศจะเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ล็อกดาวน์ประเทศ จึงทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชนมีคลื่นสัญญาณความถี่ได้ใช้งาน Work from home อย่างรวดเร็ว

ส่วนระบบการสื่อสารที่ก้าวหน้ามี ส่วน **เกี่ยวข้องกับระบบการเลือกตั้งหรือไม่** นายฐากรระบุว่า จากที่มีการติดตั้ง 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถเดินเข้าคูหา **ถ้ารูปยืนยันตัวตน** เสียบบัตรประชาชนเข้าไปในระบบ เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิลงคะแนนได้เลย

นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้ว **ยังง่ายต่อการตรวจสอบ** การขึ้นชั้นสิทธิ ผลคะแนนออกมารวดเร็ว ง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยังมีส่วนช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้ง

ที่น่าสนใจคือ **อิทธิพลของ Social Media** ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการหาเสียงของนักการเมืองหรือไม่ นั่น อดีตเลขาธิการ กสทช. ขึ้นขั้นว่า ง่าย ๆ ในการตรวจสอบการทุจริตขายเสียง เนื่องจากปัจจุบัน Social Media ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไร หาก**ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง** เมื่อมีคนเห็นก็สามารถที่จะบันทึกหลักฐาน นำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนได้

นอกจากนี้ **OTT (Over-The-Top)** มีอิทธิพลต่อการเลือกนายกเป็นเรื่องจริง ยกตัวอย่าง **ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา** ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ชนะการเลือกตั้งมาจากอิทธิพลของ Social Media ที่ประชาชนเป็นคนเลือก รวมถึงเหตุการณ์เลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการหาเสียง เสนอนโยบาย

ถึงแม้ว่าในขณะนั้น 5G จะยังไม่ถึง แต่เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลง หลายพรรคเลือกที่จะใช้ Social Media เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเสียงเข้าถึงประชาชน เพราะฉะนั้นนักการเมืองทุกฝ่ายจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับ **ความทันสมัยของโลก** ในปัจจุบันและนำมาใช้อย่างถูกวิธี

นายฐากร ยังฝากถึงภาครัฐหรือพรรคการเมือง ด้านการผลักดันนโยบายสนับสนุนให้ **กสทช. เป็นองค์กรระดับชาติ** ว่า กสทช.เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ แม้การทำงานของ กสทช. จะขึ้นตรงกับรัฐสภา แต่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศด้วยเช่นกัน เรามีความมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการ **สรรหา กสทช.ชุดใหม่** ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ

สิ่งที่อยากฝากถึง กสทช. ชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปคือ **ไม่ว่าคุณจะมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใด สิ่งสำคัญคือจะต้องมีความรู้ความสามารถ** ต่อการทำงาน เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว

อย่าลืมว่าปัจจุบันและในอนาคตภายภาคหน้าโลกของดิจิทัลจะเข้ามา มี **บทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน** ดังนั้นการทำงานของหน่วยงาน กสทช.นั้น จึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ยกตัวอย่าง **การประมูลคลื่นความถี่ 5G** ที่ผ่านมา นอกจากจะนำรายได้สู่ภาครัฐ การประมูลในครั้งนี้นี้ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก อนาคตข้างหน้าหลายภาคส่วนมองว่า **“เชกเตอร์พลังงาน”** เป็นเชกเตอร์ที่มีกำลังสูงมากที่สุด รองลงมาคือ **เชกเตอร์โทรคมนาคม** แต่ในความเห็นส่วนตัวมองว่า **เชกเตอร์โทรคมนาคม** จะมีความสำคัญเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะคลื่นสัญญาณของระบบโทรคมนาคมทำงานบนอากาศ **“ไม่มีวันหมดไป”** ควบ...เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ และต้องช่วยกันสนับสนุนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

“เขียนขึ้น”

มติหุ้น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: -

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 64.28

Ad Value: 22,498

PRValue (x3): 67,494

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: mai By มติหุ้น: ITEL ลุ้นชิงงานใหม่ 9.5 พันล. กดปุ่มงบ Q3 พุ่งไม่หยุด



ITEL

ลุ้นชิงงานใหม่ 9.5 พันล. กดปุ่มงบ Q3 พุ่งไม่หยุด

ณัฐชัย อนันต์กรมพร

มติหุ้น ผู้สื่อข่าว "มติหุ้น" รายงานว่า บมจ.อินเทลลิงค์ เทเลคอม หรือ ITEL ผู้ให้บริการติดตั้งระบบสื่อสาร โดย "นายณัฐชัย อนันต์กรมพร" กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลงานไตรมาส 3/63 จะเติบโตต่อเนื่อง เพราะบริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่มีกว่า 4,709.45 ล้านบาท อาทิ โครงการอินเทอร์เน็ตพื้นที่ชายขอบ (USO Phase 1) มูลค่ารวม 2,200 ล้านบาท, โครงการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล (USO Phase 2) มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท, โครงการจัดหาบริการคู่สายวงจรเช่า (Link) สำหรับธนาคารกรุงไทย 165 ล้านบาท และ โครงการจ้างเหมาออกแบบ และติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 3,600 กิโลเมตร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลค่า 249.70 ล้านบาท

ลุยชิงงานใหม่ 9.5 พันล.

นอกจากนี้บริษัทได้ยื่นประมูลงานใหม่อีกกว่า 3,000 ล้านบาท คาดหวังได้รับงานเข้ามาประมาณ 800 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทยังเตรียมเข้าประมูลโครงการใหญ่อีกไม่ต่ำกว่า 2 โครงการมูลค่าราว 9,500 ล้านบาท

มติหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: -

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 64.28

Ad Value: 22,498

PRValue (x3): 67,494

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: mai By มติหุ่น: ITEL ลุ้นชิงงานใหม่ 9.5 พันล.กตปุมงบ Q3 ฟุ้งไม่หยุด

แบ่งเป็น “โครงการศูนย์รับแจ้งเหตุ” ของกรมตำรวจแห่งชาติมูลค่า 7,000 ล้านบาท คาดหวังได้รับงานเข้ามาราว 1,000 ล้านบาท คาดจะประมูลเดือน ก.ย.63 นี้ และ โครงการคอร์สออนไลน์ของ กสทช.มูลค่า 2,500 ล้านบาท คาดหวังได้งานเข้ามา 700-1,000 ล้านบาท ซึ่งจะประมูลเดือน ต.ค.-พ.ย. 63 เป็นต้น

ขณะที่ “ธุรกิจ Data Service” มีแนวโน้มที่ดีจากความครอบคลุมของโครงข่ายถึง 75 จังหวัด ทำให้โครงข่ายมีเสถียรภาพมากขึ้น สร้างความพึงพอใจและเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มธุรกิจ ประกอบกับบริการของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือของเสถียรภาพโครงข่ายสูง ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 270 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกค้ากลุ่มธนาคารสูงถึง 80% และรัฐบาลอีก 20% ของปริมาณลูกค้าทั้งหมด

รายได้พุ่งทำนิวไฮ 2.4 พันล.

ตั้งเป้าทั้งปี 63 ยังมั่นใจรายได้รวมจะเติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ที่ 20-30% อย่างแน่นอน ส่วนในปี 64 จะเติบโตต่อเนื่อง และ โอกาสได้รับงานใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น อาทิ โครงการอินเทอร์เน็ตและโครงการ Tele Health ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งคาดหวังจะได้อำนาจเข้ามาประมาณ 20-30% ของปริมาณงานทั้งหมด

เดิหน้าทีวี

ช่องกีฬา

หมายเลข 7

**‘บล็อกโชติ’ทำข้อมูล
ก่อนตัดสินใจต่อไป
พ่วง‘ทองเที่ยว’ด้วย**

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิหน้าศึกษาการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ว่ามีความเป็นไปได้ **★ มีต่อหน้า 18**

เดิหน้าทีวี ☆ ต่อจากหน้า 17

มากน้อยแค่ไหน ที่จะผลักดันให้เข้าไปอยู่ในระบบทีวีดิจิทัล ช่องหมายเลข 7 โชติ ทรายู ปลัดกระทรวงฯ เผย ในเวลานี้ยังต้องหาข้อมูลให้มากที่สุด ก่อนตัดสินใจจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ยอมรับเนื้อหาด้านกีฬาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงควรต้องเพิ่มเนื้อหาทางด้านท่องเที่ยวเข้าไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้เนื้อหาของช่องมีความหนักแน่น และน่าสนใจมากขึ้น

นายโชติ ทรายู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2563 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนั้น ที่ประชุมได้มีการหารือกันในหลายๆด้าน ซึ่งประเด็น

สำคัญอย่างหนึ่งที่ได้มีการพูดคุย คือ ที่ผ่านมามีต้องยอมรับว่าที่สปอร์ต หรือทีวีกีฬา ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก ซึ่งจากข้อมูลที่พบส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นช่องทีวีที่เผยแพร่ผ่านระบบจานดาวเทียม จึงเข้าถึงประชาชนและแฟนกีฬาได้น้อยอยู่

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันเราได้ทราบจากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เปิดช่องในระบบทีวีดิจิทัล ในหมวดหมู่ การท่องเที่ยว กีฬาและสาธาณสุข ไว้ในช่องหมายเลข 7 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้รวบรวมเนื้อหา การทำงาน กิจการของกระทรวง รวมถึงการแข่งขันกีฬา จากช่องที่สปอร์ตเดิม นำออกไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ได้รับรู้

จึงเป็นที่มาของการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ในครั้งดังกล่าว

“เนื้อหาทางด้านกีฬาเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเรามีการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศมากมาย ยักรวมไปถึงเวลานักกีฬาทีมชาติไทยออกไปแข่งขันในรายการต่างๆด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่า เนื้อหาด้านกีฬาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงเห็นควรในเบื้องต้นให้ต้องเพิ่มเนื้อหาทางด้านท่องเที่ยวเข้าไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้เนื้อหาของช่องมีความหนักแน่น และน่าสนใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้นี้ยังเป็นเหมือนการพูดคุยกันอย่างจริงจังครั้งแรก จึงต้องให้คณะกรรมการไปหาข้อมูลรอบด้านมาให้มากที่สุด เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป” นายโชติกล่าวในตอนท้าย



เรียงหน้าชน ☆ ต่อจากหน้า 17

ที่จะใช้โทรทัศน์ดิจิทัลที่เป็นฟรีทีวีช่อง 7 เป็นช่องที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดไว้ให้เป็นช่องที่เกี่ยวกับกีฬา, สุขภาพและนันทรมัย

ในตอนนั้นมีอดีตผู้ว่าฯ สกสระบุไว้ชัดเจนถึงความมุ่งหวังอยากให้สถานีโทรทัศน์ช่องนี้เป็นศูนย์กลางต่างๆ ในการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาถ่ายทอดสด ไม่ว่าจะ เป็นกีฬาในระดับโลกอย่างฟุตบอลโลก, วอลเลย์บอล เวิลด์กรังด์ปรีซ์, มอเตอร์สปอร์ต รวมไปถึงกีฬาอีสปอร์ต อาชีพที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่นเดียวกับมหกรรมกีฬาที่นักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันทั้งโอลิมปิกเกมส์, เอเชียเกมส์ และซีเกมส์

ซึ่งแผนแม่บทตอนนั้นวางงานไว้ว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนก่อนนำเสนอให้กับรัฐมนตรีเพื่อผ่านกลไกตามระบบและหวังว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2560

จากนั้นมาเรื่องของฟรีทีวี หรือทีวีดิจิทัล ช่องกีฬาก็ดูจะเลือนๆหายไป จนวันวานกลับมาสู่ความสนใจอีกครั้งและเป็นการขยับตัวในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นทางการ หลังจากรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารบ้านเมือง

โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชาติ ตราชู หยิบยกเอาประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อสุดสัปดาห์ มาบอกกล่าวกัน มีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยจากของเดิม ที่มีการระบุถึงช่องหมายเลข 7 นี้มีเรื่องของ "ท่องเที่ยว" ผสมเข้ามา โดยใช้ชื่อว่า การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนัก ด้วยอยู่ในกระทรวงเดียวกันอยู่แล้ว เว้นแต่ว่าในอนาคตหากเกิดการแย่งงานกันโดยเด็ดขาด ก็เป็นอีกเรื่องที่ว่ากันในวันข้างหน้า

เหตุผลที่มุ่งไปสู่ช่องหมายเลข 7 อันหนึ่งเป็นการยอมรับถึงช่อง "ทีสปอร์ต" ของ กกท. ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผ่านระบบจานดาวเทียม จึงเข้าถึงผู้คนได้น้อย ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนากันใหม่ โดยรวบรวมทั้งเนื้อหาด้านกีฬาการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ทั้งจากช่องทีสปอร์ตเดิมและพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงเนื้องานของกระทรวงและเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเข้าไป

อย่างไรก็ตาม ที่ยังเป็นแค่การเริ่มต้นพูดคุยรวบรวมและจัดทำแผน! ก็ถือว่าเป็นการเริ่มอีกครั้ง จากที่เริ่มกันมาก่อนหน้านั้นนานแล้วแม้ว่าที่ผ่านมามีอะไรก็

แต่สิ่งหนึ่งที่ดูจะสืบไปกว่าช่องกีฬาในฝันนี้ คือการซื้อลิขสิทธิ์กีฬา อันเป็นความเด่นชัดของ กกท. ในยุคนี้ ลองดูกันต่อไปว่า ช่อง 7 ช่องกีฬาและการท่องเที่ยวจะเกิดได้จริงหรือไม่ รวดเร็วแค่ไหน!!!

และรอดูเช่นกันว่า หากเกิดขึ้นจริง จะต้องลงทุนกันมากน้อยเท่าไร? เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในแต่ละปีจะถูกแบ่งไปขนาดไหน

ระหว่างที่รอความชัดเจนอยู่นี้ เชื่อว่าจะเริ่มคิดกันแล้วว่าต้องซื้อต่องหา จัดเตรียมอะไรกันบ้าง ผลอยุติต่อตะมือขอข้อมูลกันไปแล้วก็ไม่รู้ เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องห่วง มั่นใจว่าเร็วมากแน่นอน...

“เบ๊หงาย”